

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6664 - THỨ BA NGÀY 23/7/2024 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Nhà lãnh đạo bình dị trong lòng dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, liêm chính; một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo bình dị, được Nhân dân yêu mến và kính trọng. Dù Tổng Bí thư đã già từ cõi tạm về với thế giới bên kia, nhưng trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam nói chung, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Lâm Đồng nói riêng vẫn luôn khắc sâu hình ảnh về một vị lãnh đạo với lối sống giản dị, trọn đời vì nước, vì dân.

TRANG 3



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân thiện với các em nhỏ ở xã Đông Thanh (Lâm Hà). Ảnh: M.V

Ông TRẦN VĂN KỶ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Thanh:

“Lời căn dặn của Tổng Bí thư là kim chỉ nam cho mọi hoạt động”

Ông NGUYỄN TUYẾT - Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh:

“Tổng Bí thư là hình mẫu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÀ LẠT THÀNH TRUNG TÂM DU LỊCH TẦM QUỐC TẾ



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng bên lề buổi làm việc với tỉnh vào ngày 7/12/2012. Ảnh: Nam Viên

Cuối năm 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm tỉnh Lâm Đồng và dành nhiều thời gian định hướng phát triển TP Đà Lạt.

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã đưa những định hướng năm đó của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2020. Từ nền tảng này, cả hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc triển khai để phát triển nông nghiệp và du lịch của địa phương trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Sáng ngày 7/12/2012, sau khi đi thực tế ở những vùng rau công nghệ cao, những khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra việc triển khai nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng Đảng trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khi đó đã đề nghị giúp đỡ triển khai đề án đường cao tốc Liên Khương - Dầu Giây và đặc biệt là quy hoạch Đà Lạt thành thành phố du lịch đặc thù quốc gia mang tầm quốc tế. Lãnh đạo địa phương khẳng định phát triển Đà Lạt thành thành phố du lịch mang tầm quốc tế là quyết tâm của chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, xuất phát từ nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng trên nền cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí hậu trong lành. Và tỉnh Lâm Đồng đã hợp tác với nhóm chuyên gia Pháp thực hiện quy hoạch Đà Lạt đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, từ đó xây dựng Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng thành trung tâm giáo dục, chuyển giao khoa học - công nghệ bên cạnh trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng.

Đoàn công tác do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu cho rằng, Đà Lạt là địa bàn đặc biệt quan trọng, phát triển thành một thành phố du lịch nghỉ dưỡng với nhiều thành phố vệ tinh xung quanh Đà Lạt là ý tưởng hay, tuy nhiên cần phải xem xét lại vấn đề kinh phí đầu tư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

nhấn mạnh tình hình kinh tế khó khăn nên mọi dự án đều phải được cân nhắc trong phê duyệt. Tuy thế, Dự án Phát triển Đà Lạt thành trung tâm du lịch là phù hợp với tính đặc thù của thành phố này. Tổng Bí thư yêu cầu lãnh đạo tỉnh cần thảo luận sâu và kỹ hơn về dự án trước khi trình Bộ Chính trị. Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: "Tỉnh Lâm Đồng phải xác định du lịch và sản xuất rau ôn đới chất lượng cao là hai mũi nhọn cần được đầu tư phát triển một cách bài bản, hướng đến xuất khẩu với số lượng lớn. Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng phải quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ rừng, khoáng sản, chính sách đại đoàn kết dân tộc và phát triển nông thôn mới".

Những định hướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đưa ra khi TP Đà Lạt còn loay hoay với du lịch nội địa, tổng lượng khách hàng năm chỉ đạt khoảng 4 triệu. Đến nay, Đà Lạt đã định hình được hoạt động du lịch đa dạng, phù hợp với du khách trong nước và quốc tế. Tính đến cuối năm 2023, Đà Lạt đã đạt hơn 9 triệu lượt khách/năm.

MAI VINH



Trong chuyến thăm Lâm Đồng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm những người dân làm kinh tế mới ở xã Đông Thanh (Lâm Hà) đến từ Đông Anh, Thanh Trì (Hà Nội).



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân thiện với các em nhỏ ở xã Đông Thanh (Lâm Hà).



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà gia đình bà Trần Thị Đát (mẹ liệt sĩ) tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà ngày 6/12/2012. Ảnh: Nam Viên



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm vùng nông sản công nghệ cao vào tháng 12/2012.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào khu vực ương giống để trao đổi, động viên nông dân Đà Lạt.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với người làm vườn thuê vào tháng 12/2012.

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Nhà lãnh đạo bình dị trong lòng dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, liêm chính; một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo bình dị, được Nhân dân yêu mến và kính trọng. Dù Tổng Bí thư đã già từ cõi tạm về với thế giới bên kia, nhưng trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam nói chung, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Lâm Đồng nói riêng vẫn luôn khắc sâu hình ảnh về một vị lãnh đạo với lối sống giản dị, trọn đời vì nước, vì dân.



Ông TRẦN VĂN KỶ
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã Đông Thanh (Lâm Hà):
“Lời căn dặn của Tổng Bí thư
là kim chỉ nam cho mọi
hoạt động”



Năm 2012, được tiếp xúc với Tổng Bí thư tại xã Đông Thanh, tôi thấy Bác thật giản dị, gần gũi, thân thương. Tôi may mắn lúc đó được ngồi cùng xe

với Bác để đến thăm một hộ gia đình chính sách tiêu biểu và một hộ làm kinh tế giỏi của địa phương. Dù trên đoạn đường ngắn nhưng xuyên suốt câu chuyện, Bác tập trung hỏi về cuộc sống của bà con, những thứ người dân bây giờ đang thiếu, đang cần, tình hình sản xuất...

Sau khi đến thăm hai hộ dân, Tổng Bí thư tổ chức gặp mặt bà con Nhân dân xã Đông Thanh tại trụ sở UBND xã. Khi không còn khoảng cách giữa cán bộ cấp cao và người dân, bà con địa phương đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng đến Bác; trong đó bà con trăn trở việc vào mùa khô bị thiếu nước và hồ Đông Thanh là công trình được Bác yêu cầu xây dựng để đáp ứng nhu cầu cần thiết của người dân. Trong quá trình trao đổi, Tổng Bí thư luôn thể hiện sự cởi mở, lắng nghe. Tôi còn nhớ hình ảnh Tổng Bí thư đã chủ động xuống dưới hội trường để thăm hỏi những người lớn tuổi một cách thân tình, chu đáo. Những đứa trẻ cũng vì thế mà tíu tít chụp hình, được Bác bế bồng và trò chuyện như người thân.

Tổng Bí thư lúc ấy nhấn gửi đến cán bộ địa phương bằng câu nói ngắn gọn, dễ hiểu nhưng mang ý nghĩa sâu sắc để mỗi cán bộ, đảng viên cố gắng, phấn đấu từng ngày: “Làm người đứng đầu, trước hết phải chăm lo được cho dân, dân ấm no, hạnh phúc rồi mới lo cho mình”.

Biến nỗi đau trở thành hành động, bản thân tôi và tập thể cán bộ, lãnh đạo xã Đông Thanh vẫn luôn ghi nhớ lời căn dặn của Tổng Bí thư và lấy đó làm kim chỉ nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng úy LÊ THẾ PHƯƠNG
- Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh:
“Hành diện trước niềm tin và
tình cảm của Tổng Bí thư”



Trên bất kỳ cương vị công tác nào, Tổng Bí thư cũng luôn xứng đáng là một người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí luôn là người có bản lĩnh, tận tụy vì nước, vì dân;

là người cộng sản kiên trung, chân chính, cực kỳ liêm khiết.

Đặc biệt, trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn có những chỉ đạo sâu sát đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc. Tổng Bí thư luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tô quốc và Nhân dân.

Với thế hệ trẻ quân đội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Chặng đường lịch sử của thanh niên quân đội gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng”. Điều này khiến những cán bộ trẻ như chúng tôi vô cùng cảm động và hãnh diện trước niềm tin và tình cảm của Tổng Bí thư.

Đây cũng là động lực để tôi luôn ý thức việc học tập, noi theo tấm gương sáng ngời về mọi mặt của đồng chí Tổng Bí thư. Đối với tôi, đó vừa là một thách thức với nhiều khó khăn, nhưng đồng thời cũng là niềm vinh dự và tự hào to lớn, là động lực rèn luyện để xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Thượng úy NGUYỄN LONG HOÀNG
- Phó Đội trưởng Đội CSGT,
Công an huyện Cát Tiên:
“Tổng Bí thư đã truyền cảm
hứng cho tôi rất nhiều
về tình yêu Tô quốc”



Là một chiến sĩ trẻ, bản thân tôi luôn cảm thấy trân trọng và tự hào khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng lực

lượng Công an Nhân dân và việc triển khai các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hơn một lần, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Quân đội và công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Vào những ngày tháng cuối đời của mình, dù điều kiện sức khỏe không đảm bảo, nhưng Tổng Bí thư vẫn dành cho lực lượng Công an Nhân dân những lời căn dặn đầy tâm huyết: “Tôi tha thiết mong rằng, các đồng chí tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo”; nhấn mạnh tinh thần “Phụng sự Tô quốc, phục vụ Nhân dân”, “Còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”...

Dù đã chuẩn bị tâm lý khi báo chí đăng tin về sức khỏe của Tổng Bí thư, nhưng bản thân tôi vẫn vô cùng đau buồn và xúc động khi trái

tim của người đứng đầu Đảng ta ngừng đập... Biến đau thương thành hành động, chúng tôi nguyện chung sức đồng lòng; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông TRẦN ĐỨC QUANG,
nguyên Giám đốc Hợp tác xã (HTX)
Xuân Hương Đà Lạt:
“Nông dân chúng tôi
luôn nhớ tới nhà lãnh đạo
giản dị, mẫu mực”



Cách đây đúng 12 năm, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm HTX Xuân Hương của chúng tôi. Tôi cũng như bà con xã viên HTX nhớ như in người cán bộ lãnh đạo cao cấp hết sức giản dị, chân thành, quan tâm tới đời sống của người nông dân.

Nông dân Đà Lạt khi ấy đã bắt đầu triển khai ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có HTX Nông nghiệp Xuân Hương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm HTX, xuống tận vườn của nông dân, trực tiếp nhìn từng gốc cây, vì rau sạch của chúng tôi. Điều làm bà con xã viên rất cảm động là đồng chí vô cùng quan tâm tới đời sống của người nông dân, thăm hỏi bà con xã viên về công ăn việc làm, về cây trồng, vật nuôi, về cuộc sống tại TP Đà Lạt.

Hôm nay, trong niềm thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nông dân TP Đà Lạt ngày càng cố gắng phấn đấu, xây dựng kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới, nông thôn xanh - sạch - đẹp. Nông nghiệp ngày càng thay đổi với những bước phát triển mới, người nông dân chúng tôi phấn đấu đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng để góp phần xây dựng thành phố ngày càng đẹp hơn, xứng với mong mỏi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm cho người nông dân Đà Lạt.

**Ông NGUYỄN TUYỆT - Ủy viên
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh:
“Tổng Bí thư là hình mẫu
của khối đại đoàn kết
toàn dân tộc”**



Với tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một vị lãnh đạo tài ba, một người cộng sản chân chính, mà ông còn là một hình mẫu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổng Bí thư luôn quan tâm đến cuộc sống của Nhân dân và vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; luôn quan tâm, tôn trọng quyền tự do tôn giáo

và thực hiện đoàn kết tôn giáo. Sự ra đi của Tổng Bí thư là tổn thất to lớn của Đảng và đất nước, để lại sự tiếc thương vô hạn trong các tầng lớp Nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo. Tôi rất khâm phục khi Tổng Bí thư luôn vì đất nước, vì Nhân dân làm việc đến hơi thở cuối cùng.

Là một người Công giáo, bản thân tôi luôn luôn biết ơn, quý trọng và ra sức học tập, rèn luyện theo tấm gương hết sức trong sáng và giản dị của ông trong công việc cũng như cuộc sống. Tôi rất tâm đắc về một câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là: “Cái quý giá nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống”. Chính trái tim nhân hậu của ông mà mỗi người dân luôn yêu mến, kính phục và dành cho ông những tình cảm trân quý, yêu thương đặc biệt nhất. Tôi tin, trái tim nhân hậu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi trường tồn trong mỗi người dân Việt Nam nói chung và bà con đồng bào Công giáo nói riêng.

**Đồng chí K'TÊM - Bí thư Chi bộ
Thôn 2, xã Đoàn Kết (Đạ Huoai):
“Đời sống đồng bào dân tộc
thiếu số được Tổng Bí thư
đặc biệt quan tâm”**



Khi nghe được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cùng với đồng bào cả nước, bản thân tôi thấy đây là sự mất mát quá lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong thời gian Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước; Bác đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách, các chương trình để xây dựng đất nước. Trong đó có các chương trình, chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... phát triển kinh tế - xã hội, giúp người dân từng bước cải thiện cuộc sống.

Là một đảng viên, tôi luôn học tập theo đồng chí Tổng Bí thư về đức tính cần cù, giản dị, tiết kiệm, không xa hoa lãng phí; mọi việc đều vì lợi ích của Nhân dân. Đặc biệt hơn, tôi luôn thấm nhuần lời dạy của Bác, tâm đắc về câu nói: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đốn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc làm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Thời gian qua, việc theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng đã cho thấy sự kiên quyết, quyết liệt của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao, có tâm, có tầm trong công tác này của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Để Đà Lạt là thành phố sáng tạo âm nhạc

Để duy trì và hiện thực hóa các nội dung đã cam kết khi trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc vừa được công nhận trong cuối năm 2023 vừa qua, Đà Lạt đã đưa ra lộ trình thực hiện với các giải pháp cụ thể trong thời gian đến.

• Những ưu thế

Ngày 31/10/2023 đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ cho TP Đà Lạt khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) ký thư xác nhận công nhận TP Đà Lạt, Lâm Đồng chính thức là thành viên tiếp theo của Việt Nam gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Để được công nhận hồ sơ ứng cử của mình, ngành chức năng Đà Lạt đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cũng như của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Đây cũng là sự công nhận xứng đáng cho một đô thị độc đáo tại Việt Nam với những đặc điểm rất riêng biệt trong rất nhiều mặt, về điều kiện tự nhiên với khí hậu miền núi dịu mát quanh năm, nguồn gốc hình thành, thành phần cư dân, quy hoạch, những nét kiến trúc châu Âu rất đặc trưng. Thành phố du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng với những nét yên bình, lãng mạn hiếm có tại Việt Nam này trong suốt một quãng dài



Biểu diễn Guitare cổ điển tại Không gian sáng tạo Phố Bên Đồi, Đà Lạt.

lịch sử của mình đã thu hút không ít những nghệ sĩ tài năng đến đây sáng tạo nghệ thuật.

Cho đến nay, Đà Lạt có rất nhiều tác giả với rất nhiều tác phẩm âm nhạc viết về thành phố này. Có người sinh sống tại Đà Lạt, có người đến đây để tìm cảm hứng cho những sáng tác của mình. Nhiều ca khúc nổi tiếng được sáng tác tại đây từ trước ngày thống nhất đất nước năm 1975 cho đến nay.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Đà Lạt còn là thành phố của Lễ hội Hoa duy nhất của Việt Nam, được định kỳ tổ chức 2 năm một lần trong đó có nhiều sự kiện văn hóa, âm nhạc hấp dẫn mang đẳng cấp trong nước và quốc tế. Cùng đó hằng năm thành phố cũng có các sự kiện, các dự án âm nhạc được thực hiện tại đây để phục vụ cho người địa phương lẫn cho du khách.

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin Đà Lạt, thành phố những năm gần đây đã hình thành nhiều cộng đồng sáng tạo, các không gian nghệ thuật, không gian trình diễn hấp dẫn, quy tụ nhiều nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật, góp phần đưa nghệ thuật đương đại đến gần với công chúng, tạo điều kiện để cộng đồng được trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo.

Theo ông Lê Anh Kiệt - Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt, việc Đà Lạt gia nhập “Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO” đã tạo điều kiện rất lớn để thành phố phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, góp phần quan trọng trong việc định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh Đà Lạt rộng rãi ra ngoài nước cũng như gia tăng cơ hội hợp tác trên mọi lĩnh vực sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững.

“Chúng tôi đang đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu TP Đà Lạt như là một trong những điểm đến của du lịch sáng tạo âm nhạc, góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, đưa Đà Lạt trở thành nơi kết nối trọng điểm về âm nhạc của Việt Nam với quốc tế thông qua trao đổi kinh nghiệm và thực hành giữa các thành phố trong mạng lưới sáng tạo âm nhạc của UNESCO” - ông Kiệt cho biết.

• Để thực hiện các cam kết

Ngay sau khi được gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, Đà Lạt đã nỗ lực thực hiện các cam kết cho giai đoạn từ 2024 - 2027, trong đó xác định rõ các hoạt động thực hiện hàng năm.

Thành phố đến nay đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức nhiều

hoạt động âm nhạc như hội thảo chuyên đề: “Bức tranh âm nhạc trong bối cảnh mới - Đà Lạt với vai trò là thành phố âm nhạc của UNESCO”; phối hợp tổ chức các buổi biểu diễn hòa nhạc cổ điển; tổ chức chương trình Lễ hội âm nhạc cổ điển - Vietnam Classical Music Festival...

Tuy nhiên, như ông Kiệt cho biết, vẫn có không ít những khó khăn trong quá trình thực thi các cam kết trong thời gian qua. Chẳng hạn như việc khó thu hút các nguồn đầu tư xã hội hóa cho các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật trong khi cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội hóa cho sự phát triển các ngành biểu diễn nghệ thuật vẫn còn nhiều bất cập; nhất là cơ chế, chính sách đối với việc đầu tư, tài trợ, khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác.

Ngoài ra khi gia nhập mạng lưới thì việc tham gia các sự kiện, chương trình thông qua các hình thức đối thoại, học tập kinh nghiệm và hợp tác với các thành phố thành viên cũng là một nhiệm vụ cần thiết. Hiện nay, hằng tháng thành phố trung bình tiếp nhận khoảng 2 - 3 thư của các thành viên trong mạng lưới mời tham gia các sự kiện, chương trình đối thoại, âm nhạc, lễ hội... Tuy nhiên, để tham gia được các chương trình này nguồn kinh phí vẫn còn hạn hẹp.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, để duy trì và thực hiện tốt các nội dung đã cam kết, theo ông Kiệt, thành phố đang đưa ra lộ trình với các giải pháp thực hiện cụ thể...

XEM TIẾP TRANG 8

Thi đua huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao

Theo ông K'Nis Sơn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã N'Thol Hạ, tập thể Ban CHQS xã luôn quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các đợt thi đua quyết thắng theo kế hoạch của cấp trên; tham mưu với Đảng ủy, Ban CHQS huyện; cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với Ban Nhân dân thôn và lực lượng dân quân nhằm thực hiện các đợt thi đua quyết thắng do cấp trên phát động.

Đặc biệt, xác định huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBND xã, Ban CHQS xã đã ban hành nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch cụ thể. “Tổ chức huấn luyện, luyện tập, tham gia hội thao là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo với các chỉ tiêu, yêu cầu, biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, tổ chức lực lượng. Chính vì vậy, Ban CHQS xã đã chủ động thi đua huấn luyện giỏi, rèn kỹ luật; chú trọng các điều kiện về rèn luyện thể lực, thao trường, đầu tư trang bị thi đấu, thời gian ôn luyện... Cùng với đó, cấp ủy, người chỉ huy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế các năm trước để đề ra các giải pháp phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã N'Thol Hạ, huyện Đức Trọng luôn đạt thành tích, thứ hạng cao trong tham gia hội thao lực lượng vũ trang huyện; góp phần vào thành tích chung giúp đơn vị đạt kết quả tốt trong Phong trào thi đua Quyết thắng. Qua đó, tiếp tục phát huy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao tại địa phương.

hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ”, ông K'Nis Sơn cho biết.

Cụ thể, hàng năm, cán bộ Ban CHQS xã, cán bộ chỉ huy các đầu mối dân quân được tập huấn. Tổ chức xây dựng văn kiện và huấn luyện, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân với quân số đạt 90% trở lên; kiểm tra kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tham gia hội thi, hội thao theo kế hoạch của huyện và đạt kết quả tốt.

Luyện tập thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, góp phần nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác sẵn sàng chiến đấu tại địa phương, đơn vị; quá trình làm tốt công tác duy trì, tổ chức đầy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao địa phương cũng góp phần nâng cao kết quả nâng cao thể lực, trình độ huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu cho dân quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong tình hình hiện nay.



Ban Chỉ huy Quân sự xã N'Thol Hạ, huyện Đức Trọng chú trọng công tác thi đua huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao.

Theo ông K'Nis Sơn, Ban CHQS xã đã tích cực, chủ động, sâu sát bám nắm, phân công hợp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tích cực, chủ động đề lựa chọn người phù hợp khả năng, sở trường; tích cực, chủ động trong tổ chức luyện tập các nội dung, sát với quy chế, phù hợp

với tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương và đơn vị. Song song đó, quan tâm, theo dõi, chăm lo cho lực lượng tham gia hội thao trong quá trình luyện tập. Tổ chức chặt chẽ, phân công huấn luyện viên bám sát trong quá trình luyện tập và tham gia hội thao của lực lượng, đề ra chiến

thuật hợp lý trong quá trình hội thao đối với các đội tuyển. Sau hội thao, tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thời gian tới, Ban CHQS xã tiếp tục bồi dưỡng, tìm kiếm nhân tố mới, đặc biệt là vận động viên nữ, phát huy sở trường của đơn vị trong thực hiện hội thi, hội thao của lực lượng vũ trang huyện cũng như tham gia các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu khác. Qua đó, gắn kết chặt chẽ giữa phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thể dục, thể thao của địa phương.

Theo Trung tá Trương Kỳ Bảo - Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện Đức Trọng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện luôn thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng vững chắc. Thời gian tới, Ban CHQS huyện Đức Trọng chủ động xây dựng các chuyên mục quốc phòng toàn dân để nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

HƯƠNG LY

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hành nghề luật sư

Theo luật sư Huỳnh Tho - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 58 tổ chức hành nghề luật sư, trong đó 53 Văn phòng Luật và 5 Công ty Luật; 3 chi nhánh và 7 Văn phòng giao dịch. Ngoài ra, còn có 25 chi nhánh của các tổ chức hành nghề luật sư thuộc các Đoàn Luật sư tỉnh khác đăng ký hoạt động hành nghề. Trong thời gian qua, đội ngũ luật sư phát triển tương đối nhanh về số lượng, toàn tỉnh có 134 luật sư. Tuy nhiên, sự phát triển số lượng luật sư chủ yếu tập trung ở TP Đà Lạt, một số ít luật sư hành nghề tại các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn TP Bảo Lộc và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, Lạc Dương. Ở một số huyện vùng sâu, vùng xa như Đam Rông, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên chưa có tổ chức hành nghề luật sư nên chưa đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý của người dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề luật sư, hàng năm, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn hoạt động hành nghề của luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư; tiến hành kiểm tra, thanh tra tổ chức, hoạt động của các văn phòng luật sư, công ty luật, các luật sư hoạt động hành nghề với tư cách cá nhân trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh những sai sót về tổ chức và hoạt động.

Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề cho đội ngũ luật sư. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào kỹ năng tranh tụng của

Trong những năm qua, chất lượng hoạt động của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào việc bảo vệ công lý, quyền, lợi ích hợp pháp và nâng cao ý thức pháp luật cho Nhân dân, cơ quan, tổ chức... Qua đó đóng góp tích cực cho công cuộc cải cách tư pháp và tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.



Các tập thể và cá nhân thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng nhận Bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh lần thứ VIII.

luật sư khi tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính...; đưa ra các tình huống cụ thể liên quan đến Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam để các luật sư phân tích nhằm ngăn ngừa vi phạm xảy ra. Việc tăng cường giám sát đạo đức nghề nghiệp luật sư, xử lý nghiêm những trường hợp luật sư vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp kết hợp với việc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hành nghề có tác dụng động viên

kịp thời các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư đóng góp tích cực vào công tác xây dựng và phát triển Đoàn Luật sư, nghề luật sư.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Nổi bật là Đoàn Luật sư tỉnh, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư đã tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Trong đó phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, từ năm 2019 đến nay, các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí 1.235 vụ việc chủ yếu liên quan đến các

nội dung: chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng dân sự vay tài sản, hôn nhân và gia đình... Đồng thời, trong quá trình hoạt động hành nghề, ngoài các vụ án chỉ định do Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư phân công, các luật sư còn tích cực thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí trong các vụ án hình sự, dân sự... với 1.226 vụ, việc trong 5 năm qua.

Cùng với đó, các luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức trong các vụ án và các vụ, việc cung cấp dịch vụ pháp lý với trên 5.200 vụ, việc, đem lại

tổng thu nhập hơn 28 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 1,8 tỷ đồng. Qua đó góp phần làm trong sáng, minh bạch đối với các vụ án hình sự, dân sự đảm bảo đúng người đúng tội và thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp tuân thủ theo quy định của pháp luật. Riêng đối với các vụ án chỉ định, tuy là nghĩa vụ của luật sư nhưng các luật sư đã thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, hoàn thành tốt công việc của mình trong các vụ án chỉ định theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Nhận thức rõ trách nhiệm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, Đoàn Luật sư tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức tham gia góp ý đối với các dự thảo luật và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật dưới nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức các buổi thảo luận, góp ý trực tiếp; góp ý bằng văn bản... chủ yếu theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

Có thể thấy, hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và từng bước phát triển, tuân thủ theo quy định pháp luật, số lượng vụ, việc và chất lượng vụ án được nâng cao. Hoạt động phối hợp giải quyết các vụ án chỉ định và tư vấn pháp luật miễn phí của Đoàn Luật sư với các tổ chức hành nghề luật sư với cơ quan tiến hành tố tụng đảm bảo tính kịp thời, đạt hiệu quả, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp và phòng, chống tội phạm...

TUẤN HUƠNG

Đạ Huoai: Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong huyện Đạ Huoai đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động một cách rộng khắp, hướng về khu dân cư, thôn xóm. Thông qua nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, từ đó huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.



Nhờ sự tích cực vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoàn Kết mà đa phần người dân địa phương tham gia Phong trào "Ngày Chủ nhật vì môi trường".

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của HĐND, UBND huyện, các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng, đồng thuận của đông đảo tầng lớp Nhân dân; hoạt động của các cấp MTTQ trong huyện đã có nhiều sự chuyển biến rõ nét.

Tại thị trấn Madaguoi, một trong những nét nổi bật chính là công tác

huy động nguồn lực Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ năm 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã kêu gọi, vận động đóng góp gần 278 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ 112 lượt hộ nghèo, hỗ trợ xây 5 nhà vệ sinh, xây mới 1 căn nhà cho hộ nghèo và phối hợp trao nhiều phần quà cho gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện cuộc vận động xóa nhà tạm trong đợt 1, đã vận động

được gần 50 triệu đồng. Cùng với đó, trong công tác an sinh xã hội đã kêu gọi hỗ trợ cho 5.648 lượt hộ với số tiền trên 2 tỷ đồng. Kêu gọi ủng hộ 104 triệu đồng tiền mặt và gần 1 tỷ đồng (gồm tiền mặt, hàng hóa, nhu yếu phẩm...) để hỗ trợ, chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19... Hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt trên 140 triệu đồng.

Hay như Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoàn Kết đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện Phong trào "Ngày Chủ

nhật vì môi trường"; nhờ vậy tỷ lệ người dân tham gia khoảng 80%; tỷ lệ thu gom rác thải, chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đạt trên 98%. Cách làm của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoàn Kết chính là thực hiện tốt công tác phối hợp, căn cứ vào tình hình từng thôn để triển khai. Cùng với cán bộ, đảng viên vận động người thân, gia đình, dòng họ và Nhân dân quyết tâm bảo vệ môi trường sống.

Về công tác xây dựng NTM nâng cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Madaguoi đã tích cực công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM nâng cao; giúp đỡ người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, thoát nghèo nhanh và bền vững; chú trọng công tác bảo vệ môi trường; văn hóa, thể thao, thể dục của người dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã. Dự kiến năm 2025, xã Madaguoi sẽ phấn đấu về đích xã NTM nâng cao.

Năm 2023, Thôn 1, xã Đạ P'loa vinh dự được công nhận là Khu dân cư kiểu mẫu của tỉnh. Ban Công tác Mặt trận Thôn 1 đã tham mưu cho chi bộ; thực hiện công tác phối hợp cùng với Ban thôn, các chi hội, chi

đoàn để vận động người dân thực hiện xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu. Hiện nay, Ban Công tác Mặt trận Thôn 1 tiếp tục công tác vận động bà con tham gia Tổ hợp tác sâu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, tham gia hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng mã vùng trồng sâu riêng...

Đến nay, toàn huyện Đạ Huoai có 48 thôn, tổ dân phố được công nhận Khu dân cư tiêu biểu và Khu dân cư kiểu mẫu. Trong đó 21 Khu dân cư tiêu biểu (chiếm 43,8%), 27 Khu dân cư kiểu mẫu (chiếm 56,2%). 9/9 xã, thị trấn hiện đang duy trì khoảng 40 mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và 4 phong trào. Tính đến cuối năm 2023, toàn huyện chỉ còn 40 hộ nghèo đa chiều (0,40%), trong đó hộ nghèo là 24 hộ (chiếm tỷ lệ 0,24%); hộ cận nghèo là 16 hộ (chiếm tỷ lệ 0,16%); huyện chỉ còn 6 nhà tạm.

Nhờ phát huy vai trò của MTTQ từ huyện đến cơ sở trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các dân tộc anh em xây dựng huyện Đạ Huoai ngày càng giàu, đẹp, văn minh, nghĩa tình.

ĐỨC TỬ

Đưa Đề án 06 đến gần dân, xây vững chắc nền móng chuyển đổi số

LTS: Việt Nam đã và đang chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát phát triển ứng dụng về dân cư, định danh cá nhân và thực hiện điện tử đầy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời, xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII là: “**Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số**”. Và không nằm ngoài “dòng chảy” đó, Lâm Đồng cũng đã quyết tâm triển khai, đạt nhiều kết quả nổi bật khi Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06) đang chuyển động tích cực.

Bài 1: Tiện ích 4.0

Giải quyết thủ tục hành chính qua mạng một cách nhanh chóng, giao tiếp thông minh, phát triển thương mại điện tử... là những tiện ích mà công nghệ số mang đến, làm đổi thay cuộc sống cho người dân từ thành thị đến nông thôn tại Lâm Đồng, kéo gần khoảng cách nông thôn - thành thị. Qua đó, người dân được hưởng lợi như tiết kiệm chi phí, thời gian trong quá trình thực hiện các nhu cầu, yêu cầu dịch vụ, đồng thời góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới để từng bước xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.

Niềm vui công dân

Có mặt tại huyện Đam Rông, huyện vùng xa còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh Lâm Đồng mới thấy được hết cách mà ứng dụng công nghệ số đã đi vào đời sống người dân, mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong phát triển kinh tế, xã hội và trợ giúp đắc lực cho cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong công tác quản lý nhà nước. Đó là vào sáng ngày 1/7, ngay khi Luật Căn cước mới chính thức được áp dụng, đồng đảo bà con dân tộc Mông - những người di cư tự do vào Đam Rông sinh sống, chưa đủ điều kiện được cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân thì nay, khi Luật mới ban hành đã chính thức được cấp thẻ căn cước, thực hiện đầy đủ quyền công dân.

Thống kê 10 năm trở lại đây, huyện Đam Rông đã có trên 1.300 hộ dân với trên 7.000 nhân khẩu từ các tỉnh phía Bắc di cư vào, trong đó đa phần là đồng bào các dân tộc Mông, Dao,



Những người dân di cư tự do tại Đam Rông đã được cấp thẻ căn cước.

Tày, Nùng từ các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Tuyên Quang. Dân di cư tự do sống thành từng nhóm rải rác trong rừng sâu, tập trung nhiều nhất tại các Tiểu khu 178, 179, 180 xã Liêng S'ronh, xã Rô Men, Phi Liêng và Đa K' nằng... Người di cư tự do từ vùng núi phía Bắc về đa phần không đăng ký với địa phương và không sống ổn định ở một nơi mà luôn di chuyển nên rất khó kiểm soát, những trường hợp này cũng không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, vì thế việc quản lý, cấp thẻ căn cước rất nan giải.

Là một trong những người di cư tự do trước đây, gia đình Sùng A Sáng (xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) không có giấy tờ tùy thân nên tất cả thủ tục làm giấy tờ liên quan đến tài sản của gia đình đều phải nhờ người quen đứng tên. Giờ đây, gia đình anh gồm 5 thành viên đã được cấp thẻ căn cước. A Sáng xúc động chia sẻ: "Tôi được cấp giấy tờ là công dân Việt Nam rồi, mừng quá. Hồi trước vất vả lắm, đi đâu cũng không làm được, không được chấp nhận vì không có giấy tờ..."

Thượng úy Phạm Như Quỳnh - Phó Trưởng Công an xã Phi Liêng cho biết: Với người di cư tự do được chính quyền cấp thẻ căn cước là niềm vui to lớn. Và đây cũng là một trong những nhiệm vụ mà Công an tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực tháo gỡ để công tác phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đạt kết quả như mong đợi.

Cùng với việc triển khai, ứng dụng vào thực tiễn của Đề án 06, phục vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân và với việc hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đề án 06 đã mang đến những giá trị nhân văn sâu sắc, đúng với tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

"Đề án 06 là việc lớn của đất nước, là việc phục vụ Nhân dân, nên cần thống nhất tư tưởng, nhận thức, hành động, thực sự làm vì nước, vì dân, tránh hình thức, "đao to búa lớn" nhưng không mang lại hiệu quả. Chúng ta cùng nâng cao nhận thức, biến thành hành động, lan tỏa trong Nhân dân" - Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nông thôn 4.0

Hiện nay, hầu hết các thôn được chọn xây dựng thôn thông minh trên địa bàn Đam Rông đều đã thành lập trang thông tin thôn, xóm, các đoàn thể trên nền tảng mạng xã hội zalo, giúp người dân nhanh chóng tiếp cận thông tin mới một cách chính xác, thuận tiện. Cùng với sự hỗ trợ của xã, các thôn đã huy động xã hội hóa để lắp đặt hệ thống wifi tốc độ cao miễn phí, camera an ninh giám sát tại các khu vực công cộng, trên các trục đường chính... Ngoài ra, các địa phương cũng quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức cho người dân nhằm thúc đẩy các dịch vụ thanh toán điện tử. Đồng thời, tập trung hướng dẫn, khuyến khích người dân tiếp cận các nền tảng công nghệ số, phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh; kinh doanh, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng điện tử, nhất là các sản phẩm OCOP.

Chị Ka Lip (xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) cho hay: Thời gian qua, xã đã đẩy mạnh việc chuyển đổi số gắn với xây dựng điểm mô hình thôn thông minh, lắp đặt mạng wifi miễn phí tại các nhà văn hóa thôn, phục vụ người dân tra cứu các thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giải trí. Toàn huyện đã tuyên truyền, vận động Nhân dân lắp đặt hơn 2.000 camera an ninh và trên 1.000 đèn năng lượng mặt trời tại các trục đường giao thông, xóm, ngõ. Lắp bảng mã QR hướng dẫn 5 thủ tục hành chính niêm yết tại các nhà văn hóa, điểm công cộng và đầu các ngõ, xóm... để người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà.

Còn tại xã Đa Long, Trung tá Tạ Hữu Bình - Trưởng Công an xã cho biết: Khi triển khai Đề án 06, người dân đã có thể thực hiện trực tuyến, có thể liên kết nhiều dịch vụ cho một lần thực hiện mà không phải mất nhiều thời gian đến nhiều địa điểm để thực hiện. Tính liên kết, chia sẻ thông tin dữ liệu giúp người dân hoàn toàn chủ động trong việc thực hiện các nhu cầu của bản thân. Các kết quả của Đề án 06 đã tác động nhiều và tích cực mọi mặt đời sống xã hội của xã, huyện...

XEM TIẾP TRANG 8

ĐÀ LẠT: Tiên phong trong ngấm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật

TP Đà Lạt là địa phương đi đầu trong việc triển khai ngấm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. Trên nhiều tuyến đường trung tâm đã được hạ ngấm hệ thống điện, viễn thông, đảm bảo an toàn, tạo mỹ quan đô thị khang trang, hiện đại.

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2747 về Kế hoạch ngấm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP Đà Lạt trong giai đoạn 2021-2025, trong đó dự kiến nguồn ngân sách nhà nước chi để thực hiện 16 tuyến đường 136,9 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa để thực hiện 41 tuyến đường 66,8 tỷ đồng. Sau gần 2 năm triển khai, việc triển khai quyết định này đã đạt được những kết quả đáng chú ý.

Cụ thể, để triển khai kế hoạch này, thành phố sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và huy động cả nguồn vốn từ xã hội hóa để triển

khai thực hiện. Các tuyến đường trung tâm như đường Trần Phú, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Tử Lực, Phan Đình Phùng đã được ngấm hóa hệ thống điện, đảm bảo an toàn và tạo nên một diện mạo đô thị khang trang và hiện đại. Ngoài ra, việc ngấm hóa hệ thống hạ tầng viễn thông cũng đang được quan tâm và triển khai đồng bộ, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông cho người dân.

Quá trình ngấm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Đà Lạt được thực hiện theo quy hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn cho đô thị. Các



Đường phố ngày càng khang trang hơn.

chương trình chỉnh trang đô thị, đầu tư xây dựng các công trình công, bề kỹ thuật, hào, rãnh kỹ thuật cũng được triển khai đồng bộ để bố trí hệ thống đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy hoạch.

Việc triển khai kế hoạch ngấm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật huy

động nguồn vốn đầu tư từ cả ngân sách nhà nước và xã hội hóa vì vậy TP Đà Lạt đang kêu gọi đầu tư vào các dự án lớn như thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng thông minh... từ các doanh nghiệp. Thành phố cũng đang kêu gọi đầu tư vào Dự án thay thế

hệ thống đèn chiếu sáng công cộng bằng đèn LED công nghệ cao, kết hợp hệ thống chiếu sáng thông minh, dự án này hứa hẹn mang lại diện mạo lung linh cho thành phố về đêm và tiết kiệm năng lượng.

Nhờ sự nỗ lực của chính quyền và các ngành chức năng, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật tại TP Đà Lạt đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần thu hút du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiện thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư từ xã hội hóa, hướng đến xây dựng thành phố phát triển bền vững, văn minh, hiện đại. Dự kiến trong năm 2024, nhiều tuyến đường trọng điểm như Lê Hồng Phong, Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Bùi Thị Xuân, Hoàng Văn Thụ... sẽ tiếp tục được ngấm hóa.

NGUYỄN NGHĨA

Nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Giúp nông dân làm chủ công nghệ

Mô hình trồng rau công nghệ cao của gia đình ông Ngô Văn Bình (thôn Thanh Hương 3, xã Lộc Thanh) đã được UBND TP Bảo Lộc hỗ trợ kinh phí phát triển nông nghiệp sạch. Năm 2023, ông Bình được UBND TP Bảo Lộc hỗ trợ nguồn kinh phí gần 200 triệu đồng. Nguồn kinh phí này, được gia đình ông đầu tư hệ thống tưới, bón phân tự động cho vườn rau hơn 4 sào.

“Trước đây, tuy diện tích đất nhiều, nhưng gia đình chỉ trồng 2 loại chính là cà chua và ớt chuông. Thu nhập tuy ổn định, nhưng cũng chỉ lấy công làm lãi. Từ khi đầu tư hệ thống máy móc tự động, gia đình tôi đã trồng thêm ớt siêu cay và các loại rau. Giờ chỉ cần đóng cầu giao điện là việc tưới nước, bón phân chăm sóc cho vườn không cần phải lo nghĩ. Hiện tại, công việc trồng rau đang mang lại cho gia đình tôi nguồn lợi nhuận khoảng 60 triệu đồng/tháng; đồng thời, tạo công ăn, việc làm cho 5 đến 7 nhân công” - ông Bình chia sẻ.

Cùng với nguồn hỗ trợ từ thành phố, nông dân cũng đã được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất. Trên địa bàn xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc), anh Trần Văn Đoàn (34 tuổi) là một trong những người tiên phong phát triển mô hình trồng rau thủy canh công nghệ cao. Đầu năm 2023, thông qua sự ủy thác của Hội Nông dân xã, anh Đoàn đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội TP Bảo Lộc đầu tư phát triển mô hình rau thủy canh.

Anh Đoàn chia sẻ: “Do điều kiện

Thời gian qua, TP Bảo Lộc đã trích nguồn kinh phí hỗ trợ người dân phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hình thức Nhà nước hỗ trợ 30%, người dân đối ứng 70%. Các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chủ yếu đầu tư vào các loại cây trồng như: rau, hoa và chăn nuôi. Giá trị mà các mô hình mang lại từ 25 - 30 triệu đồng/sào/tháng và giúp người nông dân vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.



TP Bảo Lộc đang tập trung xây dựng nhãn hiệu "Hoa lan Bảo Lộc".

kinh tế khó khăn, phần lớn chi phí phải vay mượn nên đã đầu tư là phải chắc chắn tôi mới dám làm. Vì vậy, tôi đã tìm đến các mô hình sản xuất rau thủy canh ở huyện Đức Trọng học hỏi kinh nghiệm. Từ đó, tôi đã phát dọn một sào đất của gia đình đầu tư hơn 700 triệu đồng để xây dựng nhà màng, lắp đặt hệ thống tưới nước tuần hoàn, tưới nước phun sương... trồng rau thủy canh khép kín. Loại rau mà tôi chọn để trồng là các giống rau bó xôi. Sau 25 ngày, tôi đã thu hoạch lứa rau đầu tiên và được vựa rau ở huyện Đức Trọng hợp đồng bao tiêu sản phẩm với hiệu quả đạt được ngoài mong đợi của bản thân. Hiện tại, mỗi

tháng, tôi xuất bán từ 1,5 - 1,7 tấn rau bó xôi, mang lại nguồn lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng/tháng”.

Cũng theo anh Đoàn, đây là mô hình trồng rau công nghệ cao hoàn toàn tự động, khép kín nên từ việc trồng, chăm sóc và thu hoạch, chỉ cần 1 mình anh là đủ, không phải thuê thêm nhân công.

Để có rau sạch bán hằng ngày, anh Đoàn áp dụng phương pháp trồng gối vụ. Buổi sáng thu hoạch rau xong thì ngay buổi chiều tổ chức dọn dẹp sạch khu vực vừa thu hoạch, rồi đưa cây con vào trồng tiếp tục. Nhờ gối vụ và tuần hoàn liên tục, việc trồng mới ngay sau khi thu hoạch, nên sản lượng

luôn bảo đảm nối tiếp nhau, kịp thời cung ứng cho thị trường.

Gòn đó những khó khăn

Ông Nguyễn Văn Nhâm - Trưởng Phòng Kinh tế TP Bảo Lộc, cho biết: Thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, hiện đại giai đoạn 2021 - 2025, địa phương đã lồng ghép nhiều nguồn vốn để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Trong các năm 2021, 2022, nguồn vốn hỗ trợ giúp người nông dân khoảng 2,5 tỷ đồng/năm. Nhưng từ năm 2023 đến nay, mỗi năm UBND thành phố đã trích 5 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp để hỗ trợ người nông dân phát triển hàng chục mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP... Từ nguồn vốn này, người nông dân được tiếp cận hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại, tự động hóa; đồng thời, được tiếp cận với các công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi.

Qua khảo sát của các ngành chức năng cho thấy, hầu hết các mô hình được UBND TP Bảo Lộc hỗ trợ kinh phí đều phát huy hiệu quả và mang lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, sản xuất nông nghiệp tại TP Bảo Lộc vẫn đang trong tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, lao động thủ công dẫn đến năng suất, chất lượng sản phẩm chưa xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Thực trạng ngành Nông nghiệp còn manh mún, tự phát, thiếu ổn định; việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kỹ thuật canh tác, gắn kết thị trường và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm còn nhiều hạn chế, khó khăn.

Theo đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, thời gian qua, lãnh đạo địa phương đã chủ động khảo sát, kiểm tra thực tế các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao trên toàn địa bàn thành phố. Qua đó cho thấy, phát triển nông nghiệp phải hướng đến toàn diện, bền vững và hiện đại. Đây là cơ sở để xây dựng thương hiệu tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm cây trồng, vật nuôi, mang lại hiệu quả cao, bền vững cho người dân.

“Cùng với các sản phẩm thế mạnh như chè, cà phê, sầu tửu, măng cụt thì từ những hiệu quả mang lại, Bảo Lộc đang tập trung để xây dựng nhãn hiệu “Hoa lan Bảo Lộc”. Đây là nhãn hiệu tập thể nhằm nâng cao hơn nữa giá trị, hiệu quả của loại cây trồng này cho người nông dân... Cùng với đó, Bảo Lộc sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để hỗ trợ người nông dân phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của địa phương” - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng trao đổi. **KHÁNH PHÚC**

Lạc Dương với mục tiêu 8.480 ha rau an toàn

Để đạt mục tiêu phát triển 8.480 ha rau an toàn vào năm 2030 gắn với sơ chế, chế biến và thị trường tiêu thụ, huyện Lạc Dương đã thông qua nhiều giải pháp mở rộng các vùng sản xuất tập trung, áp dụng quy trình công nghệ để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Lợi thế nhiều loại rau chủ lực

Huyện Lạc Dương hiện đang sản xuất các loại rau chủ lực, có lợi thế so sánh của địa phương, trong đó đáng kể nhiều diện tích nhất với 6.255 ha rau lấy lá (cải xoong, rau xà lách, cải thảo, cải bắp, bó xôi...); tiếp theo với 270 ha rau lấy quả (ớt chuông, ớt ngọt, cà chua trái cây, cà chua beef...); còn lại với các diện tích 200 ha rau lấy củ, rễ, thân (hành tây, hành boa rô, cần tây...); 140 ha rau họ đậu (đậu cô ve, đậu Hà Lan...); 125 ha khoai tây; 543 ha các loại rau khác còn lại. Trên cơ sở này, huyện Lạc Dương xây dựng quy hoạch, định hướng các vùng sản xuất rau tập trung có quy mô lớn phù hợp từng vùng trọng điểm để cấp mã số vùng trồng, cũng như cấp chứng nhận sản xuất an toàn theo các tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP, hữu cơ. Riêng các cơ sở sản xuất giống rau các loại hiện có tiếp tục được hỗ trợ nâng cao năng lực tập trung sản xuất, đảm bảo số lượng, chất lượng giống phục vụ nhu cầu chuyển đổi trên địa bàn.

Qua đó, huyện Lạc Dương thực hiện

các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác trở thành hạt nhân của chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo hướng ứng dụng công nghệ cao, bền vững; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật sinh học; hạn chế sử dụng hóa chất vô cơ. Ngoài ra phát triển các sản phẩm OCOP đối với rau các loại có thế mạnh địa phương gắn với quảng bá, nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường. Đặc biệt, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ số trong quản lý chuỗi, theo dõi từ quá trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch đến vận chuyển đến nơi tiêu thụ; sử dụng công nghệ QR code, điện toán đám mây, tem điện tử và hệ thống phần mềm quản lý để nhận diện quản lý tất cả thông tin, dữ liệu liên quan đến sản phẩm rau an toàn.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện Lạc Dương có khoảng 50 đơn



Nhiều diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận rau hữu cơ trên địa bàn huyện Lạc Dương, đã tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật.

vị chế biến nông sản, nhưng phần lớn quy mô nhỏ, lẻ, công nghệ sau thu hoạch, bảo quản chưa đáp ứng nhu cầu từng mùa vụ rau, củ, quả, dẫn đến sản lượng thu hoạch lớn còn bán tươi, bán thô dạng nguyên liệu, sản phẩm chế biến sâu tỷ lệ còn thấp, chủng loại chưa phong phú. Trong khi đó, việc liên kết giữa quy mô, chủng loại rau sản xuất với nhu cầu thị trường tiêu thụ một số mô hình chưa chặt chẽ, còn xảy ra hiện tượng sản phẩm cung không đủ cầu hoặc cung vượt cầu...

Trên 60% sản phẩm rau an toàn tiêu thụ qua hợp đồng

Bởi vậy, giải pháp đến năm 2030,

huyện Lạc Dương ưu tiên thu hút đầu tư các dự án, cơ sở có công nghệ sơ chế, bảo quản, chế biến rau cấp đông, sấy khô, sấy lạnh, sấy thăng hoa, sản phẩm nước ép, bột rau. Đồng thời nhân rộng các trung tâm sơ chế, bảo quản sau thu hoạch, bảo đảm truy xuất nguồn gốc tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, góp phần đạt tỷ lệ 60% sản lượng rau sơ chế, chế biến trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cùng với đó, huyện Lạc Dương phát triển thêm các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định, bền vững; nâng tỷ lệ sản phẩm rau an toàn tiêu thụ qua hợp đồng đạt trên 60%. Ngoài ra còn tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp

tác và hộ gia đình xây dựng thương hiệu sản phẩm rau an toàn gắn với xây dựng mã số vùng trồng và chỉ dẫn địa lý; đa dạng hóa kênh phân phối, hình thành sản giao dịch, chợ đầu mối; đẩy mạnh hoạt động triển lãm, quảng bá, xúc tiến thương mại để kết nối cung cầu.

“Tổ chức rà soát, chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây rau giống mới các loại có giá trị kinh tế cao hơn, đồng thời xây dựng mô hình liên kết sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt trong nước và toàn cầu giữa nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà nước, ngân hàng, từ đó nhân rộng phương thức sản xuất theo đơn đặt hàng từ nhu cầu thị trường...”, ngành Nông nghiệp huyện Lạc Dương nhấn mạnh các giải pháp trọng tâm, xuyên suốt đến năm 2030.

Từ đó mục tiêu đến năm 2030 của huyện Lạc Dương đạt khoảng 8.480 ha diện tích gieo trồng rau an toàn nói trên, trong đó diện tích rau an toàn tập trung khoảng 2.500 ha, sản lượng đạt 3 - 3,2 triệu tấn/năm. Bên cạnh đó, phấn đấu đạt 50% sản lượng rau truy xuất nguồn gốc; trên 1.000 ha rau được cấp giấy chứng nhận an toàn; 100% sản phẩm rau an toàn gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ... **VĂN VIỆT**

Vi phạm pháp luật về ma túy tăng so với cùng kỳ

Theo UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2024 (từ 15/12/2023 - 14/6/2024), cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện, bắt giữ 235 vụ, 436 đối tượng phạm tội về ma túy; đã khởi tố 195 vụ, 306 bị can, xử phạt hành chính 16 vụ, 99 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ phát hiện nhiều hơn 48 vụ (235/187), số vụ khởi tố nhiều hơn

10 vụ (195/185).

Lực lượng công an đã lập 105 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đã tổ chức đưa đi được 70 đối tượng; 53 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy; vận động đưa 39 đối tượng đi cai

nghiện tự nguyện. Hiện cả tỉnh có 18/142 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy, không tăng không giảm so với thời điểm cuối năm 2023. Số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy ngoài xã hội có hồ sơ quản lý là 1.115 người, giảm 39 người so với thời điểm cuối năm 2023.

C.PHONG

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT

6 tháng đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nhằm nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn. Cụ thể, đã phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng 68 phóng sự, bản tin, 140 bài viết tuyên truyền về công tác bảo đảm TTATGT. Tuyên truyền trên mạng xã hội zalo, các xe tuyên truyền lưu động; duy trì chuyên mục ATGT trên đài truyền

hình. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh biên soạn tin nhắn tuyên truyền qua mạng di động.

Phối hợp các cơ sở giáo dục tổ chức 189 buổi tuyên truyền trực tiếp cho 104.030 lượt học sinh, giáo viên; Tổ chức vận động 60.055 học sinh, 33.295 phụ huynh ký cam kết bảo đảm TTATGT; Trực tiếp tuyên truyền 85 buổi cho 18.148 lượt người dân, lái xe; Xây dựng mới 245 Mô hình Công trường ATGT.

Vận động 117 nhà hàng cam kết nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện sau khi

đã uống rượu, bia; Vận động 68 doanh nghiệp, 273 chủ phương tiện, 5.301 lái xe KDV, 6 chủ bến bãi, 29 cơ sở sửa chữa xe ký cam kết đảm bảo TTATGT, không chờ hàng quá tải, không “cơi nới” thùng xe, không “độ chế” xe, không vận chuyển hàng cấm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm bẩn, pháo nổ.

Ngoài ra, Phòng đã lập danh sách và tổ chức tuyên truyền cá biệt cho 363 trường hợp là thanh thiếu niên quậy phá, đồng bào dân tộc thiểu số có nguy cơ cao gây TNGT.

NGUYỄN NGHĨA

Gần 165,4 ha quy hoạch Khu du lịch Đại Tùng Lâm Hoa Sen

UBND huyện Đạ Huoai vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen, tỷ lệ 1/500, tổng diện tích gần 165,4 ha, thuộc địa bàn thị trấn Đạ M'ri, chủ đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen.

Dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen phục vụ

mục tiêu du lịch tâm linh, sinh thái kết hợp lưu trú, nghỉ dưỡng cho khách tham quan tìm hiểu văn hoá tâm linh tín ngưỡng dân gian.

Chỉ tiêu quy hoạch các công trình có mái che và không có mái che chiếm tỷ lệ từ 25% trở xuống. Tầng cao công trình tối đa 30 m gồm 1 trệt, 1 lầu và áp

mái hoặc kê cả tầng bán hầm và áp mái cao.

Đối với công trình điểm nhấn có chiều cao công trình từ 30 m trở lên, công trình biểu tượng tín ngưỡng tôn giáo đặc thù, đặc trưng được thành lập dự án thành phần trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

MẠC KHẢI

Cát Tiên:

Hội thảo đánh giá kết quả mô hình khảo nghiệm diện rộng các giống lúa mới

Trung tâm Nông nghiệp huyện Cát Tiên vừa tổ chức hội thảo đánh giá kết quả mô hình khảo nghiệm diện rộng các giống lúa mới. Theo đó, Trung tâm Nông nghiệp huyện đã chọn một nông hộ tại Tổ dân phố 8, thị trấn Cát Tiên thực hiện gieo sạ 2 giống lúa mới là Ba xe 2, giống SR51 và giống lúa địa phương OM5415 làm đối chứng trên diện tích 1 ha trong vụ sản xuất Hè Thu. Qua

theo dõi, đánh giá và thực tế gieo trồng cho thấy, trong cùng một điều kiện canh tác, chăm sóc và cùng khí hậu, thổ nhưỡng thì 2 giống lúa mới Ba xe 2 và giống SR51 có nhiều ưu điểm vượt trội so với giống lúa địa phương OM5415 như: sinh trưởng, phát triển tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh cao, nhất là kháng bệnh đạo ôn tốt nên năng suất và chất lượng đạt cao hơn giống lúa địa

phương OM5415, năng suất ước đạt 69 tạ/ha, cao hơn so với giống OM5415 và chất lượng gạo tốt, hạt cơm trắng, bùi... Trong thời gian đến, Trung tâm Nông nghiệp huyện Cát Tiên sẽ bổ sung vào cơ cấu giống lúa của địa phương để đưa vào sản xuất nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản xuất cây lúa trên địa bàn huyện.

H.SA

Bảo Lâm: Sản xuất nông nghiệp phát triển khá

UBND huyện Bảo Lâm cho biết, trước tình hình sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo huyện xác định nông nghiệp là “trụ đỡ” của nền kinh tế địa phương. Do đó, Bảo Lâm đã vận động Nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, đầu tư thâm canh theo hướng nông nghiệp công nghệ cao và đã đạt nhiều kết quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn

huyện đạt gần 56.000 ha. Trong đó, diện tích cây hàng năm hơn 1.000 ha; diện tích cây lâu năm 55.000 ha, với các loại cây trồng chủ lực như: Cây cà phê 37.000 ha, cây chè 5.900 ha, cây ăn quả 6.300 ha.

Sản lượng thu hoạch từ cây chè, cây dâu tằm, cây ăn quả đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể: Sản lượng chè búp tươi đạt 36.400 tấn, đạt 41% so với kế hoạch; dâu tằm hơn 7.500 tấn lá, đạt 75% kế hoạch; sản lượng bơ thu hoạch được

11.350 tấn, đạt 80% kế hoạch và bằng 111% so với cùng kỳ...

Trong 6 tháng cuối năm, Bảo Lâm tiếp tục khuyến cáo nông dân tăng cường sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, nhằm tăng giá trị thu nhập cho nông dân...

THANH HỒNG

Đề Đà Lạt...

TIẾP TRANG 4

... Trước nhất, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc tham gia vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO; thành lập và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo và Ban điều phối (bao gồm các tiểu ban như thư ký, tư vấn, truyền thông, tài chính...) để triển khai hiện thực hóa các cam kết.

Cùng đó, thành phố cần bố trí nguồn kinh phí hợp lý để triển khai các cam kết, trong đó xác định nhiệm vụ, các chương trình hoạt động cho từng năm cũng như bố trí nguồn kinh phí để tham gia các chương trình, các sự kiện ở thành viên trong mạng lưới; tích cực tham gia các Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và các chương trình khác do UNESCO tổ chức hay do các thành viên mạng lưới tổ chức thông qua các hình thức đối thoại, học tập và hợp tác với các thành phố thành viên.

Đưa Đề án 06...

TIẾP TRANG 6

... Hiện nay, trên địa bàn huyện Đam Rông, 100% lãnh đạo UBND cấp huyện đến cấp xã sử dụng thành thạo chữ ký số và các phần mềm công nghệ thông tin dùng chung liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Đảm bảo 100% văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện đến cấp tỉnh, cấp xã được ký số thay thế văn bản giấy (trừ văn bản thuộc phạm vi bí mật nhà nước và văn bản khó số hóa). 100% hạ tầng mạng nội bộ từ UBND cấp xã trở lên được chuẩn hóa, đảm bảo an toàn thông tin tối thiểu, đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng...

Chuyển biến tích cực đó được thể hiện rõ qua kết quả thực hiện 3 trụ cột chuyển đổi số. Cụ thể, về phát triển chính quyền số, tính đến thời điểm hiện nay, trên hệ thống Dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến của địa phương này đã

Thành phố cũng sẽ nghiên cứu, triển khai các chủ trương, chính sách, cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo, biểu diễn văn hóa nghệ thuật trên địa bàn, đặc biệt là lĩnh vực âm nhạc để phát triển và giữ vững danh hiệu đã được công nhận; góp phần tạo tiền đề để các ngành công nghiệp văn hóa địa phương phát triển; tổ chức các hoạt động về âm nhạc lồng ghép trong các sự kiện, chương trình văn hóa nghệ thuật của Lâm Đồng; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người dân và du khách có hoạt động cụ thể để tham gia hưởng ứng.

Thành phố cũng sẽ tăng cường quảng bá về thành phố sáng tạo âm nhạc; nâng cấp trang mạng (www.dalatrecreativecity.com) đồng thời, thường xuyên cập nhật, đăng tải các thông tin, hình ảnh, sự kiện văn hóa nghệ thuật âm nhạc; tăng cường liên kết, kết nối với các trang mạng xã hội (facebook) về du lịch công, tur có mức độ ảnh hưởng và tương tác cao để tăng cường sức lan tỏa và chia sẻ thông tin.

VIẾT TRỌNG

đạt 95%; thanh toán trực tuyến đạt 73%. Đam Rông cũng đã triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice được triển khai đến 100% cơ quan, đơn vị khối UBND huyện và UBND các xã và kết nối liên thông với hệ thống IDOC của khối Đảng, đoàn thể. Trang thông tin điện tử huyện đã hoạt động liên tục, hiệu quả. Xây dựng và đưa vào hoạt động 8 trang thông tin điện tử của 8 xã. Duy trì và triển khai hiệu quả Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã...

Câu chuyện thực hiện Đề án 06 tại huyện vùng xa Đam Rông đã cho thấy bức tranh toàn diện trong thực hiện Đề án 06, tiến trình chuyển đổi số tại Lâm Đồng đã thực sự đi vào thực chất, lan tỏa... mà ở đó “dân biết, dân làm, dân hưởng thụ”.

(CÒN NỮA)

ĐIỂM THƯƠNG

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức huyện Lạc Dương năm 2024

Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim trực thuộc UBND huyện Lạc Dương năm 2024, gồm 04 chỉ tiêu, cụ thể:

1. Vị trí Quản lý bảo vệ rừng: 03 chỉ tiêu.

Yêu cầu trình độ chuyên môn, chuyên ngành: Có trình độ Đại học trở lên thuộc các nhóm chuyên ngành Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Quản lý đất đai, Luật, Khoa học môi trường, Lâm sinh, Kiểm lâm, Nông lâm, Công nghệ sinh học, Công nghiệp phát triển nông thôn, Kinh tế.

2. Vị trí Chuyên viên về hành chính - văn phòng: 01 chỉ tiêu.

Yêu cầu trình độ chuyên môn, chuyên ngành: Có trình độ đại học trở lên thuộc các nhóm chuyên ngành: kinh tế, quản trị hành chính, luật, quản lý nhà nước, quản trị nhân lực, quản trị văn phòng, công nghệ thông tin, lưu trữ học... hoặc các chuyên ngành liên quan đến quản trị hành chính tổng hợp.

Mọi thông tin chi tiết truy cập trang thông tin điện tử của huyện <http://lacduong.lamdong.gov.vn>.